

PHỤ LỤC VI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 265/DVCI

Bình Chánh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015**

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH:

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với KH	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm				
	- Vận chuyển rác	2.192.580 Tấn-km	2.380.220 Tấn-km	108,56 %	105,81 %
	- Quét, thu gom rác	433.722.858 m ² quy ước	459.341.291 m ² quy ước	105,91 %	103,51 %
2	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu	0	0	0	0
3	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu	0			
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	76.307tr.đ	72.331 tr.đ	94,79 %	84,22 %
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	79.903 tr.đ	85.525 tr.đ	107,04 %	95,17 %

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường:

Trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp được thể hiện qua những chiến lược và hoạt động cụ thể của doanh nghiệp:

Hoàn thành tốt công tác thu gom, quét rác đường công cộng và vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thực hiện công tác chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, thảm cỏ tại các công viên, các khu đô thị nhằm duy trì mảng xanh trên địa bàn Huyện.

Xây dựng 2 trạm ép rác kín tại xã Bình Chánh và Lê Minh Xuân nhằm tạo một quy trình xử lý rác khép kín với hệ thống khử mùi hiện đại nhằm làm sạch không khí trước khi thải ra môi trường và không làm mất vẻ mỹ quan cũng như không làm ô nhiễm môi trường.

Thực hiện dự án thiết bị lọc nước và bồn chứa nước 5m³ để đảm bảo người dân trên địa bàn Huyện được sử dụng nước sạch.

Thực hiện chiến dịch vớt rác lục bình trên các tuyến kênh nhằm xử lý thông thoáng dòng chảy đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu, thoát nước trên kênh và giữ gìn vệ sinh, mỹ quan kênh rạch trên địa bàn.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội:

Phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, Công ty tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội như:

Tổ chức tốt công tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện công tác ủng hộ Quỹ “vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh vận động, công ty ủng hộ với số tiền là 20.800.000đồng; Quỹ nhân đạo công ty ủng hộ với số tiền là 3.000.000đồng; Quỹ vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu tổ quốc, công ty ủng hộ với số tiền là 5.000.000đồng; Quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, công ty ủng hộ với số tiền là 5.000.000đồng.

Công ty thực hiện công tác thăm hỏi, phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xe, sinh năm 1930, địa chỉ: E7/11 ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Mức phụng dưỡng: 1.000.000 đồng/tháng và 1 phần quà trị giá 500.000 đồng.

Toàn thể CB-CNV công ty nhân hơn 400 tin ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp:

Thực hiện đúng cam kết, đúng quy định trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

Các hoạt động công ích mà công ty thực hiện luôn đảm bảo an toàn vệ sinh không làm ảnh hưởng đến người dân.

Các công trình xây dựng luôn đảm bảo về mặt kỹ thuật, đúng quy định pháp lý và đảm bảo về an toàn lao động.

5. Quan hệ tốt với người lao động:

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên; đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh từng cá nhân để kịp thời động viên tinh thần làm việc, giúp đỡ để họ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trang bị đồ dùng bảo hộ lao động và quan tâm chăm lo cho khối công nhân lao động trực tiếp, tặng quà và trợ cấp khó khăn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong công ty.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp:

Thực hiện chi trả đầy đủ tiền lương, BHYT, BHXH cho cán bộ - công nhân viên theo qui định; thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể giữa Công ty với cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công ty phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt các hoạt động như: Tặng quà nữ CBCNV nhân ngày 08/3 và 20/10 ; Tặng quà cho thiếu nhi nhân ngày 01/6 ; Tặng quà cho con CB-CNV học giỏi; Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con của CB-CNV; Thăm hỏi ốm đau CB-CNV. Mỗi cán bộ - công nhân viên của công ty được một phần quà Tết Trung thu. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-CNV. Tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động.

Mỗi cán bộ - công nhân viên được một phần quà vui đón tết Ất Mùi. Đặc biệt quan tâm chăm lo cho khối công nhân lao động trực tiếp, tặng quà khi lãnh đạo đi thăm chúc tết cuối năm:

Tạo mọi điều kiện cho công nhân viên học tập nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động phong trào như tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy, tham dự lớp tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn tại gia đình, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về lĩnh vực xây dựng.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch-Đầu tư;
- UBND TPHCM;
- UBND HBC
- Lưu VT.



Lý Minh Sơn

